
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 105 — 105. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um orkukostnað lögbýla sem eru ekki tengd veitukerfum.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

Hvað líður störfum nefndar sem ráðherra fól að kanna stöðu þeirra lögbýla sem eru ekki
tengd veitukerfum orkufyrirtækjanna?


